

Số: 03 /PCTT-KTXH
Về việc triển khai các biện pháp
phòng, chống cơn bão số 5

Côn Cỏ, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- BDH Khu dân cư Thanh niên, Khu dân cư Số 1.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam cấp 4.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cơn bão số 5 và thực hiện Công điện số 06/CD-VP ngày 16/9/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Ban Điều hành Khu dân cư thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Phòng Kinh tế - Xã hội phối hợp với Trạm Khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 5 thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và người dân; đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh - Truyền hình huyện tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên thông báo vị trí, diễn biến của bão để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện, thuốc men để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản và công trình; Chủ động tham mưu triển khai phương án di dời, sơ tán nhân dân tại các Khu dân cư và các cơ quan, đơn vị có nguy cơ cao đến các địa điểm theo quy định đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

2. Đề nghị Đồn Biên phòng Côn Cỏ, Cảng vụ Hàng Hải cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quanh đảo biết thông tin diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; chủ động liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện, tàu thuyền để xử lý các tình huống xấu xảy ra; Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Du lịch kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực Cảng, tuyệt đối không để ngư dân trốn ra khơi hoặc ở lại trên tàu trong thời gian xảy ra bão.

3. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần bố trí trực ban 24/24 giờ, triển khai ngay các phương án phòng, chống bão của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời rà soát lại lực lượng để chủ động ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh theo phương châm "bốn tại chỗ" một cách hợp lý. Tổ chức chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, kho tàng nhất là đối với các công trình xây dựng dở dang trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP BCH PCTT tỉnh (B/cáo);
- UBND huyện (B/cáo);
- Đài Truyền thanh (để phát tin);
- Lưu: VT, PCTT.



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Võ Viết Cường